

Ý KIẾN TÂM HUYẾT CỦA CỬ TRI GỬI TỚI KỶ HỢP THỬ TẮM, HỖND TỈNH KHÓA XVII

Cử tri Bùi Gia Long, xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ



Xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, được nhân dân ủng hộ hết lòng, qua đó thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn. Tuy nhiên, bên cạnh đó, trước những tác động tiêu cực của đời sống xã hội, một bộ phận nhỏ người dân nông thôn còn có nhận thức mơ hồ, tư duy chậm tiến, dễ bị các phần tử cơ hội chính trị lợi dụng, lôi kéo, kích động. Tôi đề nghị các cấp, ngành, địa phương tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giúp người dân, nhất là người dân nông thôn nâng cao nhận thức, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Cử tri Nguyễn Văn Bình, xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng



Thực hiện chủ trương tích tụ ruộng đất tạo ra vùng sản xuất lớn, thời gian qua ở xã Đông Vinh và nhiều địa phương khác trong huyện đã xuất hiện nhiều hộ canh tác từ 15 - 30 mẫu ruộng do thuê, mượn ruộng của những hộ có diện tích khó canh tác, bỏ ruộng hoang, tạo vùng sản xuất hàng hóa lớn và hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, cả người thuê và người cho thuê ruộng đều không yên tâm vì mới chỉ dừng ở thỏa thuận miệng, không có cơ sở pháp lý ràng buộc cam kết ổn định. Điều đó khiến người thuê ruộng không dám đầu tư lớn, kim hãm sự phát triển sản xuất nông nghiệp, trong khi nguồn tài nguyên đất đai dồi dào. Mặc dù tỉnh đã ban hành cơ chế hỗ trợ, khuyến khích người thực hiện tích tụ ruộng đất song có những điều kiện để được hỗ trợ lại khó thực hiện, ví như yêu cầu phải đảm bảo diện tích đất tích tụ, tập trung liền mảnh tối thiểu 5ha/vùng trở lên. Do đó, tôi mong HỖND tỉnh tổ chức khảo sát, đánh giá thực tế kết quả tích tụ ruộng đất, nhất là đất canh tác lúa, đưa ra cơ chế, chính sách thông thoáng, sát thực, kịp thời hơn để người dân sớm được hưởng lợi và để cơ chế, chính sách sớm đi vào cuộc sống.

Cử tri Vũ Thị Huế, thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương



100% người dân thị trấn Kiến Xương đã đầu tư và sử dụng nước sạch từ nhiều năm nay, góp phần thực hiện thành công mục tiêu về sử dụng nước sạch trên địa bàn tỉnh. Hiện tại người dân thị trấn đang sử dụng 2 nguồn cấp nước sạch của 2 doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều hộ dân, hiện nay vẫn còn một số tồn tại, hạn chế xảy ra thuộc đơn vị cấp nước sạch là Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long như: mất nước cục bộ, thiếu nước sử dụng tại một số thời điểm, chất lượng nước chưa bảo đảm, áp lực nước yếu. Có thời điểm như dịp Tết Nguyên đán năm 2024, người dân không có nước sạch để dùng kéo dài cả tuần. Do đó, người dân mong muốn các cấp, ngành chức năng vào cuộc quyết liệt hơn để giải quyết dứt điểm tình trạng này, bảo đảm số lượng và chất lượng bước sạch cho nhân dân yên tâm sử dụng. Ngoài ra, cử tri mong muốn tỉnh chỉ đạo Công ty sớm hoàn trả tiền để ứng cho nhân dân, tránh gây bức xúc kéo dài.

NHÓM PHỎNG VIÊN

THÁI THỤY

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Huyện Thái Thụy đã và đang tập trung chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm, bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.



Thi công dự án đường ĐH.95 Thụy Phong - Thụy Ninh.

Tinh thần "vượt năng, thắng mưa"

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐH.95, đoạn từ xã Thụy Phong đến xã Thụy Ninh (Thái Thụy) có chiều dài hơn 4,6km, được khởi công từ cuối năm 2022 với tổng vốn đầu tư hơn 85 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ khối lượng xây dựng thuộc địa bàn xã Thụy Dân dài 3km đã thi công cơ bản xong. Đoạn qua xã Thụy Ninh dài 900m đã thi công xong đắp cát nền đường; đoạn qua xã Thụy Phong dài khoảng 700m

hiện đã cơ bản giải phóng mặt bằng xong. Khối lượng xây lắp hoàn thành ước đạt 51,6/85,2 tỷ đồng (khoảng 60% giá trị hợp đồng).

Những ngày trung tuần tháng 6, thời tiết nắng nóng, dù nền nhiệt ngoài trời luôn xấp xỉ 40°C nhưng đội ngũ cán bộ, kỹ sư thi công dự án đều chung một quyết tâm hoàn thành công trình đúng tiến độ. Anh Phùng Văn Miên, phụ trách kỹ thuật công trình chia sẻ: Thời tiết năm nay quá khắc nghiệt, chúng tôi cố gắng vừa làm việc vừa giữ sức khỏe bằng cách uống nhiều nước, bổ

sung nước trái cây và thay đổi thời gian làm việc, buổi sáng bắt đầu từ khoảng 6 giờ đến 10 giờ 30 phút, buổi chiều làm việc muộn hơn để giảm thời gian làm việc ngoài nắng. Tất cả chúng tôi đều quyết tâm bảo đảm chất lượng cũng như tiến độ công trình.

Kỹ sư Phạm Văn Thế, chỉ huy trưởng công trình cho biết: Chúng tôi tổ chức thi công theo nhiều mũi, thực động toàn bộ lực lượng, tập trung máy móc để thi công dự án; sắp xếp linh hoạt thời gian làm việc để bảo đảm sức khỏe công nhân

trong thời tiết nắng nóng; giám sát chặt chẽ các khâu kỹ thuật, mỹ thuật, chất lượng công trình.

Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐH.95B giai đoạn 2, đoạn từ xã Dương Phúc đến xã Thụy Hưng có chiều dài khoảng 2,4km, khởi công đầu tháng 8/2022, thời gian thi công 18 tháng. Đến nay nhà thầu đã hoàn thiện gần 2km chiều dài tuyến, khối lượng xây lắp đạt gần 95% giá trị hợp đồng. Còn khoảng 400m tại thôn Tam Lộ do chưa được giải phóng mặt bằng và hạ tầng lưới điện trên tuyến chưa đi đời khiến dự án phải xin gia hạn đến tháng 8/2024. Việc thi công dang dở ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ chung của dự án và việc đi lại của nhân dân. Ông Nguyễn Văn Tâm, Ban Quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng huyện cho biết: Để bảo đảm tiến độ các dự án trên địa bàn huyện, Ban tiếp tục phân công đơn vị tư vấn giám sát thường xuyên bám sát công trình để kịp thời kiểm tra, đón đầu nhà thầu thi công, nắm bắt được khó khăn, vướng mắc để tham mưu UBND huyện có giải pháp tháo gỡ kịp thời, đồng thời giám sát chặt chẽ công tác bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường đối với các công trình. Khi những tuyến đường trên hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện.

Ông Trần Văn Đăng, Công ty Cổ phần Xây dựng công trình Nam Đô cho biết: Trong quá trình thi công dự án, do vướng mặt bằng lưới điện nên đơn vị thi công

đành phải khắc phục, thi công theo kiểu "xôi đỗ" làm nền đường, đặt rãnh nước tại các vị trí có mặt bằng, còn lại để chờ. Thời hạn thực hiện hợp đồng dự án sắp kết thúc, đơn vị thi công đề nghị chính quyền địa phương và ngành điện khẩn trương tháo gỡ những vướng mắc còn lại về mặt bằng. Chúng tôi cam kết sẽ thi công hoàn thiện ngay khi có mặt bằng sạch, bảo đảm yêu cầu về chất lượng công trình.

Giai đoạn 2021 - 2025, Ban Quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng huyện Thái Thụy được giao làm chủ đầu tư 33 dự án, tổng mức đầu tư được duyệt hơn 1.544 tỷ đồng. Trong đó, năm 2024, huyện triển khai thi công 10 dự án giao thông, Ban Quản lý dự án đã và đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Ông Bùi Thế Dân, Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng huyện cho biết: Để bảo đảm tiến độ các dự án trên địa bàn huyện, Ban tiếp tục phân công đơn vị tư vấn giám sát thường xuyên bám sát công trình để kịp thời kiểm tra, đón đầu nhà thầu thi công, nắm bắt được khó khăn, vướng mắc để tham mưu UBND huyện có giải pháp tháo gỡ kịp thời, đồng thời giám sát chặt chẽ công tác bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường đối với các công trình. Khi những tuyến đường trên hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện.

NGUYỄN THỜI

Lợi ích thiết thực của hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Được ngành thuế triển khai từ giữa tháng 12/2022, sau gần 2 năm thực hiện, hóa đơn điện tử (HDDT) có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền (KTTMTT) đã tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân thực hiện nghĩa vụ thuế, góp phần chống thất thu, tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Nếu như trước đây, chị Trần Thị Hà, phường Quang Trung (thành phố Thái Bình) không lấy hóa đơn mỗi khi mua sắm hàng hóa thì kể từ khi ngành thuế triển khai HDDT có mã của cơ quan thuế KTTMTT, đặc biệt là chương trình quay thưởng lựa chọn "Hóa đơn may mắn" chị đã tạo cho mình thói quen lấy hóa đơn mỗi khi mua sắm. Chị Hà chia sẻ: Việc lấy hóa đơn mỗi khi mua sắm ngoài việc có thể chứng minh được quyền sử dụng, sở hữu hàng hóa, dịch vụ, hưởng các dịch vụ hậu mãi, bảo hành sản phẩm, tôi cũng hy vọng mình có được may mắn trúng thưởng chương trình "Hóa đơn may mắn" do ngành thuế triển khai.



Cán bộ Chi cục Thuế khu vực Tiến Hải - Kiến Xương tuyên truyền về hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền.

Với nhiều lợi ích thiết thực, đến nay, HDDT có mã của cơ quan thuế KTTMTT đã được ngành thuế triển khai rất tích cực. Ông Đỗ Hồng Nam, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: So với HDDT có mã thông thường, sử dụng HDDT có mã của cơ quan thuế KTTMTT mang lại nhiều lợi ích thiết thực hơn cho người nộp thuế, như giúp người nộp thuế chủ động 24/7 trong việc lập hóa đơn khi có phát sinh hoạt động

bán hàng hóa, dịch vụ; xử lý triệt để vướng mắc về độ trễ giữa thời điểm thanh toán và thời điểm lập hóa đơn; chủ động trong việc xử lý sai sót phát sinh ngay trên thiết bị của người nộp thuế nếu đã được cài đặt phần mềm HDDT KTTMTT theo chuẩn của cơ quan thuế; không bắt buộc phải có chữ ký số; khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ sử

dụng HDDT có mã của cơ quan thuế KTTMTT được xác định là khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp khi xác định nghĩa vụ thuế. Đặc biệt, trong những lĩnh vực hoạt động kinh doanh thường xuyên liên tục, cung cấp trực tiếp đến người tiêu dùng thì người bán hàng có thể xuất HDDT ngay cho khách hàng bất cứ khi nào giao

dịch phát sinh, không cần phải ký số trên hóa đơn và chủ động trong việc điều chỉnh sai sót; người mua có thể nhận HDDT ngay khi thanh toán, được hạch toán vào chi phí hợp lệ và được tham gia dự thưởng chương trình "Hóa đơn may mắn". Trên cơ sở chỉ đạo của Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ

thị số 06/CT-UBND về việc triển khai HDDT có mã của cơ quan thuế KTTMTT trên địa bàn tỉnh, lập kế hoạch triển khai, ban hành các công văn chỉ đạo đồng thời giao chỉ tiêu tỷ lệ từng phòng, chi cục thuế các huyện và các chi cục thuế khu vực. Công tác tuyên truyền cũng được ngành thuế tích cực triển khai thực hiện. Bà Nguyễn Thị Hoa, Trưởng phòng Tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh cho biết: Thực hiện các quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC và các công văn chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về triển khai HDDT và HDDT có mã của cơ quan thuế KTTMTT, Phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế tăng cường, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trên trang thông tin điện tử Cục Thuế tỉnh, zalo, trên các phương tiện thông tin đại chúng, gửi email cho người nộp thuế; thực hiện tập huấn về việc quản lý, đăng ký, sử dụng HDDT có mã của cơ quan thuế KTTMTT tại cơ quan thuế và tại trụ sở người nộp thuế.

Nhờ tích cực triển khai các giải pháp, đến hết tháng 4/2024, trên địa bàn tỉnh có 393 người nộp thuế đăng ký áp dụng HDDT có mã của cơ quan thuế KTTMTT, trong đó có 288 doanh nghiệp và 105 hộ kinh doanh. Ông Đỗ Hồng Nam, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết thêm: Bên cạnh những thuận lợi thì quá trình triển khai HDDT có mã của cơ quan thuế KTTMTT trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp không ít khó khăn do một lượng không nhỏ các hộ kinh doanh nhỏ lẻ không trang bị máy tính tiền; người mua vẫn chưa

có thói quen lấy hóa đơn khi mua hàng hóa nên tạo điều kiện cho người bán không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; tâm lý ngại thay đổi, chưa hiểu rõ về HDDT có mã của cơ quan thuế KTTMTT, e ngại bị kiểm soát việc kinh doanh hàng hóa làm tăng nghĩa vụ nộp thuế với ngân sách nhà nước dẫn đến một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh không mặn mà triển khai... Chính vì thế, thời gian tới, ngành thuế tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai HDDT có mã của cơ quan thuế KTTMTT đến từng doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn; lồng ghép hướng dẫn việc sử dụng HDDT có mã của cơ quan thuế KTTMTT tại các hội nghị đối thoại doanh nghiệp, thực hiện tập huấn theo chuyên đề tại cơ quan thuế hoặc tại trụ sở người nộp thuế trên cơ sở đó hướng dẫn người nộp thuế thực hiện đúng quy định của pháp luật; tiếp tục rà soát, phân loại người nộp thuế kinh doanh thuộc ngành hàng phải triển khai áp dụng HDDT có mã của cơ quan thuế KTTMTT (như: trung tâm thương mại, siêu thị, bán lẻ hàng tiêu dùng, ăn uống, nhà hàng, khách sạn, bán lẻ thuốc tân dược, xăng dầu, phí đường bộ...) bổ sung vào kế hoạch triển khai và giao chỉ tiêu đến từng phòng, chi cục thuế các huyện và các chi cục thuế khu vực; phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ HDDT để kịp thời hỗ trợ người nộp thuế trong việc đăng ký, kết nối, phát hành hóa đơn, chuyển dữ liệu HDDT KTTMTT đến cơ quan thuế đúng quy định...

MINH HƯƠNG

Năm 2024 có 89 sản phẩm đăng ký đánh giá sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên



Công nghệ số đã đưa các sản phẩm OCOP đến với người tiêu dùng nhanh hơn.

Thực hiện đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh Thái Bình năm 2020, định hướng đến năm 2030 và chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025, đến nay toàn tỉnh có 183 sản phẩm OCOP (48 sản phẩm 4 sao, 135 sản phẩm 3 sao) với tổng số 128 cơ sở sản xuất (37 doanh nghiệp, 48 HTX, 43 hộ kinh doanh).

Sản phẩm OCOP đang từng bước khẳng định được giá trị và chất lượng trên thị trường, được người dân tin nhiệm. Giá trị kinh tế của các sản phẩm được nâng lên từ 20% trở lên nhờ đạt tiêu chí OCOP; công nghệ số đã đưa các sản phẩm đến với người tiêu dùng nhanh hơn nên doanh số bán hàng của các đơn vị tăng từ 20 - 30%, trong đó doanh thu bán hàng qua mạng và sàn giao dịch điện tử chiếm 30%.

Năm 2024, theo tổng hợp từ Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, có 89 sản phẩm đăng ký đánh giá sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên. Trong đó, Hưng Hà 26 sản phẩm, Kiến Xương 9 sản phẩm, Quỳnh Phụ 16 sản phẩm, Thái Thụy 9 sản phẩm, Vũ Thư 10 sản phẩm, Đông Hưng 8 sản phẩm, thành phố Thái Bình 11 sản phẩm.

NGÂN HUỖN